

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๔๔/ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้เร่งดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณตำบลป่าตอง อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

ด้วยได้รับแจ้งจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการของรัฐในพื้นที่ ๒ แห่ง ได้แก่

๑. บริเวณสะพานปากคลองบาง ถนนประชาชนเคราะห์ ข้างตลาดเมอร์ลิน ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต มีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังไม่แล้วเสร็จ ใช้เวลาดำเนินการยืดเยื้อมา ๔ ปีแล้ว และพบในลำคลองมีเหล็กซีทไฟลซ์ขึ้นสนิมปกเป็นแนวขวางกลางลำน้ำ ประชาชนในพื้นที่และที่สัญจรไปมาได้รับผลกระทบ และเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นภัยต่อชีวิต ทั้งนี้ ไม่พบผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว และป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก็ไม่ชัดเจน

๒. บริเวณแยกปากซอยโรงบำบัดน้ำเสีย มีสภาพถนนและสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในบริเวณนั้น และที่สัญจรไปมาพบแท่งคอนกรีตแบรีเออร์วางขวางบนถนน และเหล็กซีทไฟลซ์ขึ้นสนิมวางอยู่ด้วย รอบพื้นที่ดังกล่าวมีตาข่ายปิดล้อมไว้มีสัญญาณไฟเอน ๑ ดวงเท่านั้น และไม่มีป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการด้วยว่าเป็นโครงการใด

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างทั้ง ๒ โครงการ เป็นการรบกวนคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวและที่สัญจรไปมาผ่านบริเวณข้างต้นมาก อีกทั้งเป็นการทำลายภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตด้วย จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงมหาดไทย มีข้อขัดข้องประการใดที่ไม่ดำเนินการโครงการทั้ง ๒ แห่งให้แล้วเสร็จ เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงมหาดไทย จะสามารถดำเนินการโครงการทั้ง ๒ แห่งข้างต้นให้แล้วเสร็จเมื่อใด
ขอทราบกำหนดเวลาที่แน่นอน
ขอให้ตอบในห้วงกระทู้ถาม

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

เฉลิมพงศ์ แสงดี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

จังหวัดภูเก็ต

คำตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๔๔/ร.

ของ นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล จังหวัดภูเก็ต
เรื่อง ขอให้เร่งดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมบริเวณตำบลป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

ข้าพเจ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

คำถามที่ ๑ กระทรวงมหาดไทย มีข้อขัดข้องประการใดที่ไม่ดำเนินการโครงการทั้ง ๒ แห่ง
ให้แล้วเสร็จ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดภูเก็ต ขอเรียนว่า โครงการในพื้นที่ป่าตองทั้ง ๒ แห่ง
เป็นโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สาเหตุที่
โครงการดังกล่าว ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จนั้น ไม่ได้เกิดจากข้อขัดข้องจากองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น
แต่เกิดจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีหนังสือเร่งรัดงานก่อสร้างแล้ว
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๓ ฉบับ และปัจจุบันผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างเนื่องจาก
ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างได้
และยินยอมให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งเป็นผู้ที่ทำงานก่อสร้างต่อไป

คำถามที่ ๒ กระทรวงมหาดไทย จะสามารถดำเนินการโครงการทั้ง ๒ แห่งข้างต้น
ให้แล้วเสร็จเมื่อใด ขอทราบกำหนดเวลาที่แน่นอน

คำตอบ กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดภูเก็ต ขอเรียนว่า ปัจจุบันบริเวณแยกปากซอย
โรงบำบัดน้ำเสียได้มีการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่วนบริเวณสะพานปากคลองปากบางยังดำเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างกับ
ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ล. พานิชเชื่องในก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้รับจ้างของโครงการฯ และเร่งรัดจัดหาผู้รับจ้าง
รายใหม่เข้ามาดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างรายใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
และจะดำเนินงานให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๗